



### พรพรรณ สุจริตตมวิช

เมื่อสักพักใหญ่ข้าพเจ้าได้เห็นภาพเต่าที่ถูกจับมาเผาไฟในเตา ๒ ตัว เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร ไว้รับประทาน เห็นภาพเต่าที่พยายามดิ้นรน ตะเกียดตะกายขยับแข้งขาและหัวเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้น จากความตายได้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งคิดว่าก่อนตาย เต่ามันคงร้อนและทรมานมากเลย และนี่ก็สงสารคนที่ทำว่าเพราะความไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาธรรมะทำให้เขาหลงไปทำบาป ซึ่งจะมีผลให้เขาต้องได้รับความทุกข์ อย่างมหันต์ในอนาคตแน่นอน

มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะมีมนุษยธรรมประจำตน มนุษยธรรมข้อหนึ่งของมนุษย์คือความมีเมตตากรุณา ทั้งต่อคนและสรรพสัตว์ ทั้งหลาย คุณธรรมข้อนี้เอง ที่จะมีผลให้สังคมและโลกสงบสุข ร่มเย็นสมกับ คำกล่าวที่ว่า “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”

เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่านี้ ได้รับการบอกเล่าจากน้องจุ่มจิม ซึ่งข้าพเจ้าจะเรียกเขาสั้นๆว่าจิม จิมมาทำงานอยู่บ้านข้าพเจ้าตั้งแต่ ตอนเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๖ หลังจากทำงานอยู่ได้ ๙ ปี จิมก็ลาออกไปเรียน เสริมสวย ตามความชอบส่วนตัวที่ชอบเรื่องความสวยงาม



หลังจากนั้น จิมก็ไปทำงานและเรียนต่อที่กรุงเทพพักหนึ่ง ก่อนจะไปทำงานเป็นช่างประจำที่ร้านเสริมสวยใหญ่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของพัทยาจังหวัดชลบุรี

วันหนึ่งขณะจิมขับรถมอเตอร์ไซด์จะกลับที่พัก เห็นชายฉกรรจ์หลายคน บ้างถือจอบ บ้างถือไม้กำลังวิ่งไล่จะทำร้ายสุนัขสีดำตัวหนึ่ง ที่วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต พร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวน ซึ่งถ้าคนฟังภาษามันออก ก็คงรู้ว่ามันกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่มีจิตเมตตา

ทันทีที่จิมเห็นภาพดังกล่าว เขาจึงจอดรถมอเตอร์ไซด์ แล้วก็วิ่งตามชายฉกรรจ์เหล่านั้นไป พร้อมกับตะโกนว่า “หยุด อย่าทำมันฯ” ไม่มีใครสนใจเสียงตะโกนของจิมเลย ทุกคนต่างวิ่งกระหึ่มกระหือห้วงจะช่วยกันฆ่าสุนัขสีดำตัวนั้น เพื่อนำมาปรุงอาหารสุนัขกิน

จิมคิดทันทีว่าต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้ว ก่อนที่สุนัขดำตัวนั้นจะจบชีวิตลง จิมจึงเปลี่ยนคำตะโกนใหม่ว่า “อย่าทำมัน ขอซื้อให้ ๕๐๐ ๑” หลังจากตะโกนถ้อยคำดังกล่าวไปอีก ๒ – ๓ ครั้ง เพราะครั้งแรกชายกลุ่มนั้นคงไม่ได้ยิน แต่พอพวกเขาได้ยิน ทุกคนก็หยุดวิ่งไล่สุนัข หันมาวิ่งเข้าหาจิมแทน พอจิมจ่ายเงิน ๕๐๐ บาทให้ ทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาซื้อเนื้อในตลาดเพื่อนำไปปรุงอาหารสุนัขกินต่อไป

ส่วนสุนัขดำ พอคนหยุดวิ่ง มันก็หยุดวิ่งเช่นกัน พอจิมจ่ายเงินเสร็จ ก็ไปที่รถมอเตอร์ไซด์แล้วขับต่อไป โดยมีสุนัขดำตัวต้นเรื่องวิ่งตามรถจิมไปด้วย พอถึงสี่แยก จิมก็หยุดรถ แล้วตะโกนเรียกว่า “ไอ้ดำมานี่ ไปด้วยกัน” เจ้าดำก็เหมือนรู้ภาษารับกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซด์ของจิมเลย

จิมจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าหน้าด้านหนึ่งของเจ้าดำมีบาดแผล ที่คงถูกคนใช้จอบตี ระหว่างทางจิมคิดว่าจะเอาเจ้าดำไปอยู่ที่ไหนดี ว่าแล้วก็นึกขึ้นได้ จิมขับรถนำเจ้าดำไปฝากฝังกับพระภิกษุที่วัดใกล้หอพักจิมนั่นเอง โดยเล่าเรื่องบอกความเป็นมาของเจ้าดำให้พระท่านฟัง พระท่านฟังแล้วก็กล่าวอนุญาตให้เอาเจ้าดำไว้ในวัดได้ โดยกล่าวว่า “เอาไว้ที่นี่แหละ” พอพระท่านกล่าวอย่างนั้นแล้ว จิมก็รู้สึกสบายใจ หันมาเรียกเจ้าดำแล้วบอกว่า “อยู่ที่นี่นะ” แล้วก็เดินทางกลับ

ค่านั้นหลังจากเลิกงาน จิมแวะซื้อยาเพื่อนำไปทำแผลให้เจ้าดำที่วัด แต่หาเจ้าดำไม่เจอ เพราะวัดใหญ่มาก จึงนำไปฝากพระท่านไว้แล้วเดินทางกลับ

ตอนที่จิมยังทำงานอยู่ที่บ้านข้าพเจ้า ตอนนั้นเขายังเด็กๆ อยู่ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นเส้นลายมือเส้นชีวิตของเขาค่อนข้างสั้น เลยบอกให้จิมทำบุญทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้เขาใส่บาตรเป็นสังฆทานพระเณร ๕ รูปขึ้นไปและปล่อยสัตว์โดยซื้อสัตว์ส่วนใหญ่มักจะเป็นปลาในตลาดที่แม่ค้ากำลังจะฆ่าโดยนำมาแยกไว้เพื่อทบทวนหัวข่ามัน ให้นำไปปล่อยแม่น้ำปิงที่อยู่ใกล้ๆ บ้านข้าพเจ้า

จิมเคยเล่าให้ฟังว่า มีหมอดูเคยทักเขาว่าจะเสียชีวิตตอนอายุราว ๒๒ ปี หลังจากเขาทำบุญตามคำแนะนำของข้าพเจ้ามาหลายปี เขาก็สังเกตด้วยตัวเองว่า เส้นลายมือคือเส้นชีวิตของเขายาวขึ้นๆ

หลังจากที่จิมเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟัง ข้าพเจ้าจึงมั่นใจที่จะบอกจิมว่า “อายุยืนแน่นอน” เพราะให้ชีวิตก็ได้ชีวิต นี่คือสังฆกรรม



ท่านใดที่อยากอายุยืนก็จงให้ชีวิต(ช่วยชีวิต)คนหรือสัตว์เป็น  
 ทานเถอะ ส่วนท่านใดจะยังคงพอใจในการฆ่า การเบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่น  
 อยู่ ท่านก็ต้องได้รับวิบากกรรมของท่านเองในอนาคตอันใกล้นี้ สมกับคำกล่าว  
 ที่ว่า “ทำอย่างไรได้อย่างนั้น” เพราะเราทุกคนล้วนเป็นนายช่างสร้างชีวิต  
 และอนาคตของเราเองจริงๆ....

ขอเชิญรับฟังรายการ

“แสงธรรมนำชีวิต”

ของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม

ดำเนินรายการ โดย...คุณอัจฉรา สุจริตวณิช

ทางสถานีวิทยุทหารอากาศเชียงใหม่

เอ.เอ็ม ๑๓๒๓ กิโลเฮิรท์

ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. และสามารถรับฟังได้ทาง...

[www.saddhadhamma.org](http://www.saddhadhamma.org)

“ฟังธรรมะทุกวัน จิตแจ่มใสได้ปัญญา”